



เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ที่ สปท.ผกอ.(72) ๖14๙ /2558 เรื่อง การเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
ของชวัญปีใหม่ 2559 ให้แก่ประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว(ล)45211 ลงวันที่  
14 ธันวาคม 2558 ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (สปท.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
ของชวัญปีใหม่ 2559 ให้แก่ประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สปท. พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องกับโครงการของชวัญปีใหม่ 2559 ที่ดำเนินการผ่าน  
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ 1. โครงการสินเชื่อคอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ  
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 2. การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินและถอนเงินข้ามเขต  
ภายในธนาคารโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
และธนาคารออมสิน 3. โครงการของชวัญปีใหม่ 2559 โดย ธอส. 4. โครงการของชวัญปีใหม่ 2559  
โดย ธ.ก.ส. และ 5. โครงการของชวัญปีใหม่ 2559 โดยธนาคารออมสิน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินโครงการ  
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและไม่ส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินที่มีส่วนร่วม  
ในการดำเนินโครงการ สปท. ใคร่ขอเรียนเสนอความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1. โครงการของชวัญปีใหม่ 2559 โดย ธอส. โครงการชำระดีมีคืนของ ธ.ก.ส. และโครงการ  
คืนเงินให้ลูกค้ารายย่อยที่มีวินัยทางการเงินของธนาคารออมสิน มีความเห็นว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
ควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ เช่น กำหนดวงเงินขั้นต่ำ และอัตรา  
คินดอกเบี้ยให้ชัดเจน และเปิดเผยเงื่อนไขให้ลูกค้าทราบเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า

2. โครงการสินเชื่อในโครงการของชวัญปีใหม่ 2559 ของ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน  
ควรมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วงเงินกู้สูงสุด และวัตถุประสงค์การกู้ยืมให้ชัดเจน โดยควรมีกระบวนการ  
พิจารณาสินเชื่อด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่ได้รับการชดเชยจากรัฐบาล ดังนั้น  
ความเสี่ยงจะอยู่ที่สถาบันการเงิน

นอกจากนี้ สปท. เห็นว่าสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้นควรกลั่นกรอง  
ลูกหนี้ให้มีคุณสมบัติตรงตามเจตนารมณ์ และควรมีการจัดทำรายงานเพื่อติดตามผลของโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิโรท สันติประภพ)

ผู้ว่าการ

ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

โทรศัพท์ 0 2283 6953

โทรสาร 0 2283 6466

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย